



ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศ ลงวันที่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสันป่าตอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเลือกสรรฯ และประกาศผู้มี
สิทธิเข้ารับการเลือกสรร เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
ได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครที่เทศบาลตำบลสันป่าตองได้กำหนดหรือ
คุณสมบัติ ตามที่ ก.ท. หรือ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติให้ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร
จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

ทั้งนี้ผู้สมัครเลือกสรร ให้ ไปยังสถานที่สอบใน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สำหรับผู้ที่ไปตั้งห้องสอบหลังจากการสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาทีจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบวิชานั้น
จึงขอให้ผู้สมัครทุกคน ไปตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบห้องสอบและรายละเอียดต่างๆ ก่อน
วันสอบ หากสงสัย สอบถามได้ที่ งานธุรการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง โทร ๐-๕๓๓๕-๕๒๗/๐ ในวัน
และเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสักการ นิยกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร แบบทยายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	สถานที่สอบ
๑	นางสาวจิราภรณ์ เขียวคำสุข	๐๐๑	การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒	นางบงกช นพสุวรรณ	๐๐๒	เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๓	นางสาวรุ่งนภา อิงดา	๐๐๓	ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุข ฯ

(นายสักการ นิยมกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง